



ประเพณี งานปิดทองหลวงพ่อทั้ง

วันที่จัดกิจกรรม ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ (จัดงาน ๕ วัน ๕ คืน)
นับวันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันที่ ๑ ของการจัดงาน)

กิจกรรม ปิดทองหลวงพ่อทั้ง

สถานที่จัดกิจกรรม วัดราชบุรณะ หมู่ที่ ๒ ตำบลงมูลเหล็ก
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก

โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๒๙๑๔-๑๕

E-mail : admin@dongmoonlaek.com

<http://www.dongmoonlaek.com/>



ความเป็นมา

องค์หลวงพ่อทั้ง ประดิษฐาน ณ มณฑปวัดราชบุรณะ วัดสร้างขึ้นราว ๆ ๔๐๐ กว่าปี ซึ่งแต่ก่อนเรียกว่า วัดในเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในตำบลงมูลเหล็ก ที่กล่าวกันว่าเจ้าอาวาสวัดชื่อหลวงพ่อทั้ง ได้ทำการปั้น องค์พระประธานร่วมกับพระลูกวัดอีก ๒ องค์ คือ หลวงพ่อผึ่ง และหลวงพ่อทอง องค์หลวงพ่อทั้งมีอายุประมาณ ๒๐๐ กว่าปี หลังจากทางวัดได้สร้างโบสถ์ขึ้นใหม่ นายกลาง ก้อนทอง และนายกลม ก้อนทอง ได้ชักชวนชาวบ้าน ทำการบูรณะองค์หลวงพ่อทั้ง ได้มีการบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ โดยการนำของตระกูลก้อนทอง โดยทำการโอบปูน ขึ้นทับของเดิม หลวงพ่อทั้งเป็นศูนย์รวมใจของคนดงมูลเหล็ก มีความศรัทธิตั้งแต่อดีตทางด้านอาชีพและการงาน หากลูกหลานบ้านใดจะสอบเข้ารับราชการ หรือไปทำอาชีพการงานที่ใดก็ตาม พ่อแม่ มักพาลูกไปกราบไหว้ขอพรให้ หลวงพ่อทั้งเมตตาดาลบันดาลให้ได้ทำอาชีพสมกับที่ตั้งใจไว้ และอาหารที่ใช้นบนานสารกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลมากที่สุด คือ ข้าวเหนียวหัวหอม ขนมต้มขาวและขนมต้มแดง

คุณค่า

ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ หลวงพ่อทั้งเป็น พระองค์ประธาน ที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงต่างพากัน นับถือ และ ศรัทธา เป็นจำนวนมาก เนื่องจากมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ สังคมก็อยู่อย่างสงบสุข



ประเพณี งานบุญบังไฟ

วันที่จัดกิจกรรม เดือน ๕ หรือ เดือน ๖ เป็นประจำทุกปี

กิจกรรม งานบุญบังไฟ

สถานที่จัดกิจกรรม วัดอินทศักร์ หมู่ที่ ๗ บ้านลำป่าสักมูล

ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

โทร. ๐ ๕๖๗๑ ๒๙๑๔-๑๕

E-mail : admin@dongmoonlaek.com

<http://www.dongmoonlaek.com/>



ความเป็นมา

ประเพณีบุญบังไฟ เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเพื่อบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อผาแดง เพื่อให้เจ้าพ่อผาแดงเกิดความพึงพอใจและจะได้ลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล จัดงานในช่วงเดือน ๕ หรือเดือน ๖ ซึ่งจะตรงกับช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ในการแห่บังไฟจะใช้วัดอินทศักร์ บ้านลำป่าสักมูล หมู่ที่ ๗ เป็นศูนย์กลางในการจัดงาน โดยชาวบ้านจะนำบังไฟมาแห่รอบพระอุโบสถและในขบวนแห่จะมีการแสดงของชาวบ้านที่มาร่วมงาน เช่น ขบวนการฟ้อนแซบลาน ซึ่งเป็นนาฏศิลป์พื้นบ้านสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ การฟ้อนแซบลานนี้อาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นการแสดงความสุขสนานของเหล่าบรรดาทหารที่ติดตามเจ้าพ่อผาแดงมาในขบวนแห่บังไฟสมัยก่อน ในการแห่บังไฟนั้นจะมีการตีกลองในจังหวะที่เร้าใจ ทำให้เหล่าบรรดาทหารรู้สึกครึกครื้นสนุกสนาน จึงทำให้ขยับแขนขาให้เข้ากับจังหวะกลอง หรืออาจสันนิษฐานได้อีกสาเหตุคือ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงนิพนธ์ในหนังสือนิทานประวัติศาสตร์โบราณคดี ตอนไปเมืองเพชรบูรณ์ มีข้อความว่า ระหว่างเพชรบูรณ์กับหล่มสัก มีต้นลานขึ้นอยู่เป็นหมู่ใหญ่ บางแห่งจะมีต้นลานขึ้นล้วนจะหาต้นไม้อื่นแซมไม่ได้เลย ต้นลานที่เพชรบูรณ์มีลำต้นสูงใหญ่ ชูสล้าง ใบยาวราว ๖๐ ศอก มีอายุนับตั้งแต่ ๑๐๐ ปีทั้งนั้น ท่านผู้รู้อาจท่านบอกว่า ต้นลานมีอายุยืนถึง ๑๕๐ ปี จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพื้นที่ ที่มีต้นลานมากกว่าจังหวัดอื่น เมื่อขบวนแห่รอบพระอุโบสถครบ ๓ รอบเจ้าหน้าที่ก็เตรียมบังไฟเพื่อจุดบังไฟถวายเจ้าพ่อผาแดง

คุณค่า

การจัดกิจกรรมในงานประเพณีบุญบังไฟ ไม่ว่าจะเป็นพิธีบวงสรวง การฟ้อนแซบลาน การแข่งขันจุดบังไฟ นั้นเน้นความสนุกสนานรื่นเริงที่แฝงไว้ด้วยความเชื่อและศรัทธาที่มีมาอย่างยาวนาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป